
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ

(นายปรีชา ทองคำา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)  (แทน) ประธานที่ประชุม
๒. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายวรวิทย์ จิรังคสกุลเดช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ)  (แทน)
๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายอดิศร สุทธิเลิศ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)
๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ

(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
(นายธณัฐ สุขรมย์ ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นางสมภัทร ชูอิสสระ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายพิศณุ ตันตถิาวร  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(ว่าที่ร้อยโท สมพงษ์ สมันเลาะ  ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  หัวหน้าแผนกสารสนเทศ)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำKาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๑๗. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๑๘. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. กรรมการ
(นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ  ผู้อำานวยการวิทยาลัยมหาดไทย รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)  (แทน)

๑๙. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สป.มท. กรรมการ
(นายนิเวศน์ หาญสมุทร์)

๒๐. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สป.มท. กรรมการและเลขานุการ
(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์)

๒๑. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)

๒๒. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางสุณีย์ ชูปรีชา  เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท. (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเทพทัต ธัญญเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ อบจ.สุพรรณบุรี
๒. นางมุจลินท์ งามเหมือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ.สุพรรณบุรี
๓. นายเบญจะ แป้นนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๔. นายอมรเวช อุปถัมภากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
๕. นายอนุรักษ์ บัวบังใบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗  การประปาส่วนภูมิภาค
๖. นางสาวณพัชร พลายชุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ สำานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
๗. นายธรรมนูญ ตรีบุปผา หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์  การประปาส่วนภูมิภาค
๘. นายอนนท์ วุฒิเกตุ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์  การประปาส่วนภูมิภาค
๙. นายไพฑูรย์ ไผ่ล้อม ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๐. นายไพศาล บัวแตง ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๑๑. รศ.ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ที่ปรึกษา เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๑๒. นายอนุรักษ์ อิ่มน้อย นายช่างโยธา เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
๑๓. นายเอกพงศ์ ทองมาก หัวหน้างานมาตรฐานฯ  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๔. นายวีรศักดิ์ เหย่ากุลบดี หัวหน้างานบริการมาตรฐานซอฟต์แวร์  การประปาส่วนภูมิภาค
๑๕. นายกิตติ วิริยะเจริญกิจ นักประมวลผลข้อมูล ๖  การไฟฟ้านครหลวง
๑๖. นางสาวกนิษฐา อยู่ยืน นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๗. นางอลิษา เพ็งจันทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง
๑๘. นายมนตรี อภิรมย์วรการ นักคอมพิวเตอร์ ๖  การประปานครหลวง
๑๙. นายสรกฤช อยู่รอด นักคอมพิวเตอร์ ๕  การประปานครหลวง
๒๐. นายชลิตพล พานิช นักบริหาร ๔  การประปานครหลวง
๒๑. นายบรรพต จันทร์หอม ผู้อำานวยการกอง  การประปานครหลวง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๒๒. นางสาวหนึ่งพิพา เอี่ยมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๒๓. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๔. นางสาวปิยะวดี วิจารณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๕. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ ผู้อำานวยการกองออกแบบระบบสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒๖. นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สบจ.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๗. นายสภา จรรยาชัชวาล นักวิจัย  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๒๘. นายกิตติภพ ธรรมะวรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๙. นายณัฐพล ธัญญาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การจัดการนำKาเสีย
๓๐. นางสาวศุภณัฐ หวังศิริจิตร พนักงานวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๑. นางสาวสุพิชญา เทพมณีชัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศสส.  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓๒. นางสาวทมิตา ภีระปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ศสส.  สำานนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีK

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ
นายปรีชา ทองคำา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรียนที่ประชุมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน

กรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ ตดิภารกิจ  จึงได้มอบหมายให้เป็นประธาน
ที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุม ครัKงที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำานวน 3 โครงการ และเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2562 จำานวน 1 โครงการ รวมทั้งส้ิน 4 โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัKงที่ ๓/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ คณะอนุกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/๕๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๒ แจง้มตทิี่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกระทรวงมหาดไทย ไดส้่งรายละเอียดโครงการ
ระบบการจัดเก็บและพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลด้วยลายพิมพ์น้ิวมือ ๑๐ น้ิว ของกรมการปกครอง งบประมาณประจำาปี พ .ศ. ๒๕๖๓
วงเงินงบประมาณ ๙๘๙,๓๓๔,๐๐๐.- บาท ใหก้ระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นว่า เน่ืองจากหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควร
ให้หน่วยงานมีหนงัสือเพ่ือขอยกเลิกโครงการฯ

คณะทำางานได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มถิุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้ว ให้หน่วยงานแจ้งคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยว่าไม่ได้รับงบประมาณ

ม  ตทิี่ประชุม  รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่อง
๔.๑ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ท่ีอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยครั Kงที่
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั Kงระบบวิทยุสื่อสาร จำานวน
๒ โครงการ คือ (๑) โครงการจัดหาและติดตัKงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital ทดแทนระบบ Trunked
Radio ของกรมการปกครอง งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงินโครงการ ๗๙๔,๔๘๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยเก้า
สิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยการจัดหาและติดตัKงอุปกรณ์ จำานวน ๘ รายการ ไดแ้ก่
๑. ศ ูนย ์ควบคุมสถานีแม ่ข ่าย (๑ ช ุด) ๒. ชดุบร ิหารจ ัดการโครงข ่าย (Network Management Terminal) (๒ ช ุด)
๓. ชุดสั่งการ (Dispatcher Console Client) (๑๕ ชุด) ๔. ชดุระบบบันทึกเสียง (DVRS) (๒ ชดุ) ๕. ชดุอุปกรณ์สำาหรับเชื่อม
ต่อ Analog (๒ ชดุ) ๖. สถานีแม่ข่ายแบบ ๑ Carriers (ชนดิ Outdoor) (๒๐๐ ชดุ) ๗. เครื่องลูกข่ายชนิดประจำาที่พร้อม
อุปกรณ์ประกอบการติดตัKง (๑,๑๐๔ ชุด) ๘. เครื่องลูกข่ายชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน (๒,๐๔๙ ชดุ)
(๒) โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ของสำานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย รวมวงเงินโครงการ ๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อย
สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยการจัดหาและติดตัKงอุปกรณ์ จำานวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑. ค่าเช่าเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำาที่
ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๗๒,๓๒๒ ชุด) ๒. เคร่ืองวิทยุส่ือสารแบบมือถือ ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๑,๐๙๙ ชุด)  ๓. ค่าเช่าสัญญาณโครงข่าย
ระยะเวลา ๔๒ เดือน (๗๓,๔๒๑ ชุด) ความละเอียดตามรายงานการประชุมครัKงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ในคราวประชุมคณะกรรมการครัKงที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมการปกครอง และ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ส่งโครงการดังกล่าวเข้าพิจารณาเพื่อชี Kแจงความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมต่อที่
ประชุม ซ่ึงอยู่ระหว่างรอผลการหารือจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 

ฝ่ายเลขานุการได้รับสำาเนาหนังสือจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/๕๕๔๗ ลงวันที่ ๑๗ มถิุนายน ๒๕๖๒ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครัKงที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่าคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ได้พิจารณาทัKง ๒ โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนีK 

๑. ตามตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (โดยศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http:100m.mdes.go.th)
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำาไปพิจารณาประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึKนไป

๒. หากหน่วยงานพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการที่จัดหาส่วนใหญ่ของโครงการฯ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่
มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้เสนอโครงการให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณาต่อไป

คณะทำางานได้ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีความเห็นว่าทัKง ๒ โครงการดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗  เห็นควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ดังนีK

- กรมการปกครอง  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบสือ่สารวทิยเุฉพาะกจิ Trunked Radio Digital ทดแทนระบบ

Trunked Radio ของกรมการปกครอง งบประมาณรายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงนิโครงการ ๗๙๔,๔๘๙,๕๐๐.- บาท
(เจ็ดร้อยเก้าสิบส่ีล้านส่ีแสนแปดหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ครัKงท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีความเห็นว่า

โครงการนีKจัดหาและติดตัKงระบบวิทยุส่ือสาร ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ กระทรวงดิจิทัลฯ เคยยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ไม่ต้องพิจารณา
เช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถึงจะมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่อง X-Ray กไ็ม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา แต่เพื่อ
ความชัดเจน จึงได้ขอหารือกระทรวงดิจิทัลฯ

๒. เมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับมาแล้ว ในวันนีKจึงมาพิจารณาทบทวนอีกครัKง

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๓. ชือ่โครงการไมไ่ดส่ื้อว่าเป็นระบบคอมพวิเตอร์ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗
แต่เนื่องจากเป็นระบบดิจิทัล จึงต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจในการควบคุมให้เป็นดิจิทัล เมื่อเป็นอุปกรณ์เฉพาะทาง
ของระบบวิทยุสื่อสารซึ่งไม่สามารถแยกเอาอุปกรณ์ภายในไปใช้งานกับระบบอื่นได้ คณะกรรมการจึงยืนยันความเห็นเดิมว่า
เป็นโครงการที่ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

มตทิี่ประชุม ไม่ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

- สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

ของสำานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย รวมวงเงนิโครงการ ๘,๗๐๑,๗๙๙,๖๑๐.- บาท (แปดพนัเจด็รอ้ยหนึง่ลา้นเจด็แสน
เก้าหม่ืนเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า
๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ครัKงท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีความเห็นว่า

โครงการนีKจัดหาและติดตัKงระบบวิทยุส่ือสาร ซ่ึงเป็นเทคนิคเฉพาะ เช่นเดียวกับโครงการจัดหาและติดตัKงระบบส่ือสารวิทยุเฉพาะกิจ
Trunked Radio Digital ทดแทนระบบ Trunked Radio ของกรมการปกครอง แต่เน่ืองจากมีค่าเช่าสัญญาณโครงข่ายวิทยุส่ือสาร
ระบบดิจิทัล ดังนัKน เพื่อความชัดเจน จึงขอหารือกระทรวงดิจิทัลฯ

๒. เมื่อกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับมาแล้ว ในวันนีKจึงมาพิจารณาทบทวนอีกครัKง 
๓. โครงการนีKไมถ่อืวา่เปน็ระบบคอมพวิเตอรต์ามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๔๗

เนื่องจากเป็นการเช่าโครงขา่ยวิทยุส่ือสาร ไมใ่ชโ่ครงขา่ยอนิเทอร์เนต็ คณะกรรมการจึงยืนยันความเห็นเดิมว่าเป็นโครงการ
ทีไ่ม่ต้องเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

มตทิี่ประชุม ไม่ถือว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงไม่ต้องเสนอคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา

๔.๒ เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการเห็นชอบในหลักการสามารถให้หน่วยงานดำาเนินการต่อไปได้ แต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จำานวน
๑ โครงการ คือ

- กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  จำานวน ๑ โครงการ
- โครงการบรูณาการขอ้มลูเพือ่ชว่ยเหลอืฟืน้ฟเูยยีวยาผูป้ระสบภยัพบิตัแิละภยัธรรมชาติ

งบประมาณรายจา่ยประจำาปี ๒๕๖๓ รวมวงเงนิโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) สว่นทีเ่ปน็อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๓,๗๙๕,๓๒๐.- บาท (ย่ีสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามโครงการดังกล่าว สามารถดำาเนินการต่อไปได้ แต่มีข้อสังเกต
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทบทวนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการพัฒนาระบบให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับการดำาเนินโครงการ เมื่อปรับแก้ไขแล้ว ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความเหมาะสมก่อนน ำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อทราบในการประชุมครัKงต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบแล้ว ตามแบบบัญชีราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบหน่วยงานได้ตัดต ำาแหน่งโปรแกรมเมอร์
แอพพลิเคชั่นอาวุโส กับโปรแกรมเมอร์แอพพลิเคชั่น GIS และปรับระยะเวลาการดำาเนินงานโครงการเพิ่มขึKนบางตำาแหน่ง
(ในแบบ คกก.มท.๐๑ กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ลำาดับที่ ๑ ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา
ผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ จากเดิม ๑๐,๓๕๖,๘๐๐.- บาท ลดลงเหลือ ๑๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท) ทำาให้ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๓,๗๘๘,๕๒๐.- บาท (ย่ีสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ) เห็นว่า
เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ

ม  ตทิี่ประชุม  รับทราบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพจิารณาตรวจสอบในการประชมุคณะทำางานฯ ครัKงที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวนัที่ ๒๑
มถินุายน ๒๕๖๒ แล้ว จำานวน ๑๑ โครงการ  ดงันีK

๕.๑ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท ของส่วนราชการ จำานวน ๑ โครงการ คือ
สำานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการปรับปรุงเว็บไซตส์ ำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั (สบจ.)

www.pad.moi.go.th งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว

ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแต่อย่างใด เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าเว็บไซต์ สบจ. สป.มท. (www.pad.moi.go.th) ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันเป็นระบบท่ีพัฒนาตัKงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีระบบบริหารจัดการเนืKอหาเว็บไซต์ท่ีพัฒนาด้วย Mambo ซ่ึงเป็น Open Source
เนื่องจากเป็นระบบที่เก่าและล้าสมัย ทำาให้ประสบปัญหาทางเทคนิคโดยตลอด  ส่งผลให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทัKงประชาชนทั่วไปได้ จึงจำาเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการ
เนืKอหาเว็บไซต์ได้ง่าย มีการแสดงเนืKอหาบนเว็บไซต์เป็นหมวดหมู่ในลักษณะ User-friendly เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุน
ส่งเสริมกลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั Kงข้อมูลเชิงนโยบาย ระเบียบกฎหมาย ประกาศ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทัKงเป็นช่องทางสื่อสารหลักในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้
ตามภารกิจของ สบจ. สป.มท.

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ การพิจารณาโครงการท่ีมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ จำานวน ๘ โครงการ ดังนีK
การประปานครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๒) โครงการจัดหา SAN Switch จำานวน ๔ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจ ำาปี ๒๕๖๑

รวมวงเงินโครงการ ๑๙,๒๖๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว

เป็นการจัดซืKอเพื่อทดแทนของเดิม ให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลชี Kแจงคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่า กปน. พัฒนาระบบงานต่าง ๆ สำาหรับใช้ในองค์กร เพื่อ
สนับสนุนงานขององค์กร เช่น งานด้านการควบคุมการผลิตและส่งน ำKา งานบริการผู้ใช้นำKา งานวิศวกรรม งานภูมิสารสนเทศ
งานลดนำKาสูญเสีย งานประชาสัมพันธ์ งาน Call Center และงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีต้องเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกจำานวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้งานเครือข่ายสามารถบริการผู้ใช้นำKาได้อย่างครบวงจร  ระบบงานต่าง ๆ นีKมีความจำาเป็น
ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงปัจจุบันรองรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์ SAN Switch ๒๔ Port จำานวน ๒๔ ชุด ซ่ึงมีอายุการใช้งาน
เกนิ ๖ ปี จำานวน ๑๖ ชุด จึงมีความประสงค์จะจัดหา SAN Switch จำานวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและ License
Software ในการใช้งานอย่างครบถ้วนถูกต้อง และการดูแลบำารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบ
เคร่ืองแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึKน

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๓) โครงการจัดซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายส ำาหรับสำานักงานใหญ่ จำานวน ๑ ระบบ
งบประมาณรายจ่ายประจำาป ี๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๒๐,๗๙๐,๑๐๐.- บาท (ย่ีสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนหนึง่ร้อยบาทถว้น)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๐,๖๕๑,๐๐๐.- บาท (ย่ีสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชีKแจงของหน่วยงานแล้ว มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม และเตรียมข้อมูลชีKแจงต่อคณะกรรมการ เห็นควร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าเครือข่ายที่ กปน. ใช้งานในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในด้วยเครือข่ายแบบ LAN, WiFi และ WAN สำาหรับหน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงด้วย Internet  ซึ่ง กปน. ตรวจสอบพบ
ว่าระบบงานภายในต่าง ๆ ในส่วนกลาง โดนโจมตีจากระบบเครือข่ายภายในบ่อยครั Kง จนเกิดความเสียหายและกระทบต่อ
ความต่อเนื่องในการให้บริการของหลายระบบงาน เพื่อป้องกันการบุกรุกทางระบบเครือข่ายทัKงที่เกิดจากภายนอกองค์กรและ
ที่เกิดขึKนระหว่างเครือข่ายภายในของ กปน. รวมทัKงขยายให้ครอบคลุมกับทุกหน่วยงานในบริเวณสำานักงานใหญ่  จึงประสงค์
จะดำาเนินการติดตัKงระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายสำาหรับสำานักงานใหญ่ พร้อมลิขสิทธ์ิในการใช้งานอย่างถูกต้อง และการดูแล
บำารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพนักงานของ กปน. ในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กบังานของโครงการ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏบัิตงิาน การดแูลบำารุงรักษา การบริหารจดัการ และแกปั้ญหาเกีย่วกบั
ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายสำาหรับสำานักงานใหญ่ ให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จำานวน ๒ โครงการ
๔) โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำาหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ พร้อมระบบปฏิบัติการ

จำานวน ๓๖๓ ชุด ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๒,๒๖๙,๔๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)
คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว

เป็นการจดัซืKอทดแทนของเดมิซึง่ใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ให้เตรียมขอ้มลูชีKแจงคณะกรรมการ เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสำานักงานใหญ่ตัKงอยู่ท่ีกรุงเทพฯ มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและแผนงาน

ให้คำาแนะนำา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาค แต่ละภาคประกอบด้วย
๓ การไฟฟ้าเขต รวมเป็น ๑๒ การไฟฟ้าเขต มีหน้าที่ควบคุมและให้ค ำาแนะนำาแก่สำานักงานการไฟฟ้าต่าง ๆ ในสังกัดรวม
๙๔๖ แห่ง ในเขตความรับผิดชอบ ๗๔ จังหวัดทั่วประเทศ

๒. ตามท่ีคณะทำางานมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าปัจจุบันรัฐวิสาหกิจมีการทำางานในรูปแบบ
Automation มากขึKน จำานวน PC นา่จะลดลงไดน้ัKน ในความเป็นจริงแลว้มคีวามตอ้งการใชง้านในปรมิาณทีม่ากขึKน เนือ่งจาก
ระบบงานในรูปแบบเดิมไม่ต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ระบบงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำางานผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์

๓. กฟภ. ไมไ่ด้จัดหาใหม่เพิ่มเติม เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งาน
(จัดซืKอเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๖) เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางานให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทัKงลดความเส่ียงจากการขาดอุปกรณ์ ICT ในการปฏิบัติงาน

๔. โครงการนีKจะจัดซืKอเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ พร้อมระบบ
ปฏิบัติการ ทดแทนเคร่ืองเดิมที่ครบอายุการใช้งาน จำานวน ๓๖๓ ชุด 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๕) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำา ชนิด Network แบบที่ ๒
จำานวน ๒,๕๕๙ ชุด ตามงบประมาณประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๘,๓๘๕,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการจัดซืKอทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานเกินกว่า ๕ ปี และจดัซื Kอเพิ่มเติม ให้เตรียมข้อมูลชีKแจงคณะกรรมการ เห็นควร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. เครื่องพิมพ์เลเซอร์เดิม จัดหามาใช้งานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๖ เกิดขดัข้องบ่อย

ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาซ่อมแซม จำาเป็นต้องจัดหาทดแทนให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อป้องกันการหยุดชะงักใน
การปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากเคร่ืองขัดข้อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน หากไม่ได้รับการจัดสรรทดแทนจะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. โครงการนีKจะจัดซืKอเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนดิ LED ขาวดำา ชนิด Network แบบท่ี ๒
จำานวน ๒,๕๕๙ ชดุ ติดตัKงที่สำานักงานใหญ่และการไฟฟ้าเขต ๑๒ เขต (สำานักงานใหญ่ซึ่งมีพนักงาน ๕ พันกว่าคน จะจดัซื Kอ
ทดแทนเพียง ๓๑๗ ชุด) ซึ่งหน่วยงานมีค่าเป้าหมายว่าการลดกระดาษได้ร้อยละ ๔๐ จะได้ ๕ คะแนน  แต่เนื่องจากยังต้องส่ง
รายงานเป็นกระดาษ จึงยังต้องจัดหาเคร่ืองพิมพ์เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่ครบอายุการใช้งานแล้ว แตก่ารใช้งานเคร่ืองพิมพ์จะ
ลดลง อายุการใช้งานจะนานขึKน

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๖) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส ำาหรับงานสำานักงาน งบประมาณลงทุน

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมวงเงินโครงการ ๑๒,๒๓๖,๗๕๒.- บาท (สิบสองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
ห้าสิบสองบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการจัดซืKอทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานเกินกว่า ๕ ปี โดยของเดิมจะนำาไปบริจาคโรงเรียนและส่วนราชการ ให้เตรียมข้อมูล
ชีKแจงคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. โครงการนีKจะจัดซืKอเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำาหรับงานสำานักงาน พร้อมซอฟตแ์วร์

ระบบปฏิบัติการ จำานวน ๔๔๐ ชุด เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานเกินกว่า ๕ ปี
๒. ปัจจุบันมีการทำางานในรูปแบบ Automation มากขึKน จึงมีการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ

ทำางาน (บนระบบงานที่ กฟน. พัฒนา) ในปริมาณที่มากขึKน เนื่องจากระบบงานในรูปแบบเดิมไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แตร่ะบบงานในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ตอ้งทำางานผ่านเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และแทป็เล็ตไมค่ล่องตวัเทา่โนต้บุ้ค การใชแ้ทป็เล็ตดู
Dashboard จะยากกว่าโน้ตบุ้ค

๓. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ กฟน. ประสงค์จะจดัหา มีความแตกต่างจาก
คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำาหนดไว้ ๔ ประการ ได้แก่ หน่วยความจำาหลัก (RAM), หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SSD, แบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium-ion หรือ Li-Polymer หรือที่ดีกว่า ซึ่งสามารถใช้งานได้ไม่ตำ่ากว่า ๕ ชั่วโมง
และระยะเวลารับประกัน ตามเกณฑ์ฯ ๑ ปี แต่ กฟน. ต้องการ ๓ ปี

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๗) โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network สำาหรับกระดาษ A4
งบประมาณลงทุน ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๖ ,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
เป็นการจัดซืKอทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานเกินกว่า ๕ ปี โดยของเดิมจะนำาไปบริจาคและจำาหน่าย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานแก้ไขแบบ คกก.มท.๐๑ รายการกรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ “เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค สำาหรับงานสำานักงาน”
เปลี่ยนเป็น “เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำา แบบ Network สำาหรับกระดาษ A4”  รวมทัKงให้เตรียมข้อมูลชีKแจง
คณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ที่ กฟน.ประสงค์จะจัดหานัKน
เหมือนกับเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำาหนดไว้ แต่เพิ่มระยะเวลารับประกันจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี ได้สืบราคา ๓ ราย
รวมทัKงเว็บไซต์ ใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง ซ่ึงราคาอ้างอิงสูงกว่าเกณฑ์ฯ ๑,๐๕๐ บาท

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การประปาส่วนภูมิภาค  จำานวน ๒ โครงการ
๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปา

ส่วนภมูิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๑๘,๒๙๕,๗๐๐.- บาท (สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำานวนเงิน ๑๗,๕๔๘,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน)  หลังจากปรับแก้ไข ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึKนเป็น ๑๗,๕๔๘,๖๐๐.- (สิบเจ็ดล้านห้าแสนส่ีหมื่น
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำารายละเอียดค่า Implementation Service ให้ชัดเจน และเตรียมข้อมูลชีKแจง
คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

กปภ. ได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ตรวจสอบแล้ว ทำาให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ Kนเป็น ๑๗,๕๔๘,๖๐๐.- (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย
บาทถ้วน) (เพิ่ม ๖๐๐ บาท)

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. กปภ. ไดต้ิดตัKงระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ตัKงแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการใช้งาน

ระบบพิสูจน์ตัวตนและกำาหนดสิทธ์ิ ให้พนักงานในสำานักงานใหญ่ จำานวน ๘๐๐ ลิขสิทธ์ิ  มีปัญหาและอุปสรรคดังนีK
- ระบบงานพิสูจน์ตัวตนยังไม่ครอบคลุมทั่วทัKง กปภ.
- เกิดช่องโหว่บัญชีแปลกปลอม ท่ี กปภ.เขต ๑ – ๑๐ และ กปภ.สาขา จำานวน ๒๓๔ สาขา
- ไม่สามารถตรวจสอบสิทธ์ิผู้ใช้งานระบบได้ ที่ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา ได้
- ไม่สามารถควบคุมผู้ใช้งานระบบให้ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ได้
- ไม่สามารถควบคุมนโยบายการล็อกอินเข้าที่เป็นระบบมาตรฐานได้
- ไม่สามารถป้องกันผู้ใช้งานลงโปรแกรมไม่ถูกต้องลิขสิทธ์ิได้

๒. เพื่อเป็นการดำาเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. และ
ป้องกันการบุกรุกจากบ็อทหรือหุ่นยนต์ จึงจ ำาเป็นต้องปรับระบบพิสูจน์ตัวตนใหม่ให้ครอบคลุมหน่วยงานทั Kงหมดของ กปภ.
เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนของพนักงานและกำาหนดสิทธิ์ ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ กปภ. โดยจะจัดหาและติดตัKง
ลิขสิทธ์ิการเข้าใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนและกำาหนดสิทธ์ิ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
จำานวน ๗,๐๐๐ ลิขสิทธิ์ และเชื่อมต่อกับระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศเดิมที่ กปภ. มีอยู่ จำานวน ๘๐๐ ชดุ ซึ่ง
ระบบนีKจะคล้าย Single Sign On แต่ยังไม่เต็มรูปแบบทัKงระบบ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ตามที่หน่วยงานชีKแจงว่าต้องการทำา AD Admin เพื่อทำา Single Sign On เนื่องจากม ี

Username และ Password คนละหลายระบบ และถา้ทำาตามนโยบายใหเ้ปล่ียน Password ทุกเดอืน จะทำาให้ยุ่งยากต่อการ
จดจำารหัสผ่านนัKน มีความเหมาะสมแล้ว แต่ปริมาณงานตามเอกสารท่ีนำาเสนอยังไม่เหมาะสมกับราคา ให้เพ่ิมรายละเอียดด้วย

๒. ให้พิจารณาปรับแก้ไขให้เอกสารการสืบราคาจากท้องตลาดซึ่งสูงกว่าราคาที่หน่วยงานใช้
เป็นราคาอ้างอิงในแบบ คกก.มท.๐๑ (ราคาอ้างอิงในการพัฒนาระบบตามที่ กปน. คำานวณไว้ตำ่ากว่าราคาที่สืบจาก ๓ ราย)
เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าราคาที่หน่วยงานคำานวณนัKน ผู้เสนอราคาสามารถดำาเนินการได้จริง

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ    ให้หน่วยงานรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปพิจารณา  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๙) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้นำ้า (CIS) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒
รวมวงเงินโครงการ ๔๙,๓๒๑,๙๓๐.- บาท (สี่สิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เป็น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๙,๑๖๑,๖๘๐.- บาท (ส่ีสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จัดทำาแบบบัญชีราคากลาง และเตรียมข้อมูลชี Kแจงคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้นำKา (CIS) เป็นระบบงานหลักที่สำาคัญขององค์กร ไดเริ่มพัฒนา

มาตัKงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ติดตัKงใช้งานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยพัฒนาในรูปแบบ Web Application ทำางานอยู่บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Webserver Exalogic เชื่อมกับเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล Exadata มีผู้ใช้งานจากหน่วยงานทั่ว
ประเทศเข้ามาใช้งานระบบเพื่อให้บริการผู้ใช้นำKาในด้านต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น การขอตดิตัKงมาตรวัดนำKา การชำาระค่านำKา เป็นต้น

๒. เนือ่งจาก Application ยังไมม่กีารปรบัจนู การควิรีข่อ้มลู การ Upload file ขอ้มลูตัKงหนีK
การส่งอ่านมาตร และการประมวลผลรายงาน พร้อมๆ กันทั Kง ๒๓๔ สาขา เกิดความล่าช้า  รวมทัKงเครื่องแม่ข่ายโปรแกรม
ประยุกต์ (Application server) สิKนสุดสายการผลิตตัKงแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ อุปกรณ์ SAN Storage ท่ีใช้เก็บและพัก
ข้อมูลเพื่อรองรับการประมวลผลแบบ Hybrids (ความเร็วตำ่าและความเร็วสูงใช้งานร่วมกัน) เขียน-อ่านช้า

๓. จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนเครื่อง Application Server (Exalogic) ที่ใช้งานมา ๖ ปี
และเจ้าของผลิตภัณฑ์แจ้งยกเลิกการ Support (Obsolete) และปรับปรุง Application ที่ติดตัKงใช้งานมาตัKงแต่ปี ๒๕๕๓
โดยพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยี Micro service รวมทัKงจัดทำา Web Service สำาหรับให้บริการเรื่องต่างๆ เช่น Line@,
Payment Gateway, Mobile App เป็นต้น

๔. เนื่องจากการพัฒนาระบบในลักษณะ Micro service จึงเหมือนพัฒนาระบบใหม่ทัKงหมด
โดยมีระยะเวลาดำาเนินการ ๑๒ เดือน ค่าพัฒนาระบบที่ กปภ. คำานวณไว้ (รายละเอียดตามแบบบัญชีราคากลาง) ตำ่ากว่า
ราคาที่สืบจาก ๓ ราย  โดย กปภ. ขอใช้ราคาอ้างอิงในการพัฒนาระบบตามที่ได้คำานวณไว้ 

๕. ระบบ CIS เป็น Data Center ไม่อนุญาตให้ กปภ.เขต มาปรับปรุงข้อมูล จึงไม่ใช้ Cloud
แต่จะใช้เพียง Visualization ก็เพียงพอแล้ว  ส่วนคลาวด์ที่ กปภ. มีอยู่นัKนจะใช้กับระบบอื่นที่จำาเป็นจะต้องใช้คลาวด์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ตามขอบเขตการดำาเนินงานที่ กปภ. นำาเสนอ เป็นระบบงานที่ใหญ่มาก ไม่น่าจะแล้วเสร็จ

ภายใน ๑๒ เดอืน โดย กฟภ. ใชเ้วลา ๒ ปี กฟน. เร่ิมโครงการปีแล้ว ใชเ้วลา ๒ ปีเชน่กนั กปน. เพิง่แล้วเสร็จ ใชเ้วลานานมาก
และม ีdelay การออกแบบให ้data ว่ิงระหว่าง Micro service แตล่ะตวัจะยากมาก ถา้ผู้รับจา้งไมรู้่จกั กปภ. จะใชเ้วลาศกึษา
นานมากในการออกแบบ flow ระหว่าง module และพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็น Data Master ข้อมูลใดเป็น Data Usage

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๒. ให้พิจารณาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในจุดที่เชื่อมต่อข้างนอก
เพราะถ้าทะลุเข้ามาได้จะสามารถเข้าถึงได้ทุกระบบ เนื่องจากไม่เคยท ำาระบบป้องกันระหว่างแต่ละ Micro service  ซึ่งผู้
แทน กปภ. ชีKแจงว่าระบบนีKอยู่ใน Strong room จะไม่มีใครเข้าถึง ส่วน กปภ.สาขา จะใช้ผ่าน VPN link ซึ่งเป็นระบบ
ภายใน จึงปลอดภัย  

มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการน ำาเสนอ  กำาชับให้หน่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๕.๒ การพจิารณาโครงการทีม่มีลูคา่เกนิ ๑๐ ลา้นบาท ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำานวน ๒
โครงการ ดังนีK

องค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี  จำานวน ๑ โครงการ
๑๐) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการปอ้งกนัชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน งบประมาณรายจา่ย

ประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๓๓,๖๑๕,๔๔๕.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๑๕,๗๑๙,๘๐๐.- บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หลังจากปรับแก้ไข ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๕,๗๑๓,๐๐๐.- (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข ดังนีK

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ รายการที่ ๖ ตู้สำาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(ขนาด ๑๕ U) พร้อมอุปกรณ์ (พัดลมชดุจ่ายไฟ แผงไฟเบอร์ออฟติคฯ) ให้แยกอุปกรณ์อื่น ๆ ออก 

๒. ให้ทบทวนราคาอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๗ สายสัญญาณใยแก้วนำาแสง ขนาด ๖ Core 
๓. เตรียมข้อมูลชีKแจงคณะกรรมการ
๔. เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
อบจ.สุพรรณบุรีได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะท ำางาน จัดส่งให้ฝ่าย

เลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว ทำาให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๑๕,๗๑๓,๐๐๐.- (สิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
สามพันบาทถ้วน) และลดราคาสายสัญญาณใยแก้วนำาแสง ขนาด ๖ Core ลงจากเดิม  

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. อบจ.สุพรรณบุรีไม่ใช้กล้อง CCTV ตามเกณฑ์ฯ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๘ กล้อง

โทรทศันว์งจรปิดชนดิเครือขา่ย แบบมมุมองคงทีส่ำาหรับตดิตัKงภายนอกอาคาร แบบที ่๒ สำาหรับใช้ในงานรกัษาความปลอดภยั
และวิเคราะห์ภาพ ราคา ๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องจาก

๑.๑ คุณลักษณะและราคาที่ อบจ.สุพรรณบุรี นำาเสนอผ่านมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้เมื่อการประชุม
ครัKงที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๑.๒ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ อบจ.สุพรรณบุรีที่ติดตัKงมาตัKงแต่ ปี ๒๕๖๒
เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีความละเอียดจำานวนไม่น้อยกว่า ๔ ล้านพิกเซล ซึ่งมีการบันทึกภาพหรือการบีบอัดภาพแบบ
H.265  จึงทำาให้ประหยัดพืKนที่ในการจัดเก็บข้อมูล 

๑.๓ ระบบกล้อง CCTV ที่กำาหนดสามารถใช้งานได้ดีทัKงในเวลากลางวันและกลางคืน
และกล้องที่ติดตัKงในปี ๒๕๕๖ ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ โดยกล้องตามเกณฑ์ฯ ไม่ไดก้ำาหนดมาตรฐานความทนทานไว้

๒. ตู้สำาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด ๑๕ U ที่คณะทำางานมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะให้ก ำาหนดคุณลักษณะเฉพาะตู้ ส่วนรายการที่เป็นส่วนควบอื่น ๆ ให้น ำาไปไว้ที่รายการอื่น ๆ แทน
อบจ.สุพรรณบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการกำาหนดคณุลักษณะและราคากลางเมือ่วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มมีตปิรับแก้
ตามที่คณะทำางานเสนอแนะแล้ว

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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๓. สายเคเบิลใยแก้วน ำาแสงที่ม ีราคาสูงเก ินไปเมื่อเทียบกับราคาที่การไฟฟ้าฯ จดัซื Kอ
อบจ.สุพรรณบุรีชีKแจงว่าได้สืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย ทั KงนีK อบจ.สุพรรณบุรีได้กำาหนดไว้ในขอบเขตงานวา่ “ผูข้าย
หรือผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา ๑ ปี ทุกกรณี” และจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สายเคเบิลใยแก้วนำาแสง
จะขาดจากสาเหตกุารตดักิง่ไม ้หรือลมพายุพดัเสาไฟฟา้ล้ม ผู้ประกอบการจงึประมาณการราคาขายไว้สูง แตเ่มือ่คณะทำางานฯ
ไดต้ัKงข้อสังเกต ทางผู้ประกอบการจึงยินดีที่จะปรับราคาลดลงให้เหมาะสมกับราคาท้องตลาด แต่ด้วยจำานวนที่จัดซืKอมีจำานวน
ไม่มากจึงไม่สามารถต่อรองกับผู้ผลิตหรือหรือตัวแทนจำาหน่ายรายใหญ่ได้ 

๔. กล้องเดิมจำานวน ๙๔๑ กล้อง โครงการนีKจะจัดซืKอ ๒๓๓ กล้อง (๘๕ จุด) โดยบูรณาการ
ทุกอำาเภอ บางห้องไม่มีพืKนที่ตดิตัKง จึงใช้จอโทรทัศน์เพียงจอเดียว บางห้องมีขนาดกว้างขวางสามารถใช้หลายจอได้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ห้องไม่มีพืKนทีต่ิดตัKงจึงใช้จอโทรทัศน์เพียงจอเดียวนัKน เมื่อดูภาพจากกล้องทุกตัวพร้อมกัน

ภาพจะมีขนาดเล็กมากจนดูไม่ชัด แต่ถ้าเลือกบางจุดขึ Kนมาขยาย ถ้าเกิดเหตุที่จุดซึ่งไมไ่ด้แสดงภาพก็จะไม่สามารถป้องกันภัย
ไดต้ามชื่อโครงการ จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำานวนจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงภาพจากกล้องทุกตัวได้ในภาพ
ขนาดใหญ่ โดยเชิญตำารวจซึ่งเป็นเจ้าของห้องมาออกแบบร่วมกัน หากไม่สามารถหาห้องที่ใหญ่ขึ Kนได้ ก็สามารถออกแบบให้
ติดจอโทรทัศน์รอบห้องได้ เนื่องจากจอโทรทัศน์ราคาไม่แพง จึงควรต่อรองกับผู้เสนอราคาเพื่อขอเพิ่มจอโทรทัศน์โดยไม่ต้อง
รองบประมาณปี ๒๕๖๓

๒. ตามที่หน่วยงานชีKแจงว่ากล้องตามเกณฑ์ฯ ไม่ไดก้ ำาหนดมาตรฐานความทนทานไว้นั Kน
ปกตกิล้องมีมาตรฐานพืKนฐานทั่วไปอยู่แล้ว เช่น มาตรฐานกันกระแทก มาตรฐานกันนำKา การที่กระทรวงดิจิทัลฯ ไมไ่ด้เขียนไว้
ไมไ่ด้แปลว่าไม่มี ในเกณฑ์ฯ จะเขียนคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกัน (เช่น ความละเอียดของกล้อง, Frame Rate) เพื่อจัดกลุ่ม
ของกล้องโดยแบ่งเป็นกล้องทั่วไป (ใช้คนดภูาพเพื่อวิเคราะห์) และกล้องสำาหรับการวิเคราะห์ (ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ)
หากมีความต้องการที่เป็นพิเศษเกินจากที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำาหนด ให้ระบุเหตุผลดังกล่าวให้ชัดเจน คณะกรรมการเคยให้
ความเห็นชอบกล้องที่มีลักษณะพิเศษเพื่อดูภาพระยะไกลในทะเลทีไ่ม่มแีสงไฟในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเดินทางระหว่างเกาะล้านกับหาดที่อยู่ในพื Kนที่เมืิองพัทยา  สำาหรับมาตรฐานกันกระแทกนัKน
เป็นการทดสอบที่ความสั่นสะเทือน ไมไ่ดท้ดสอบในภาวะที่เสาโดนชนแล้วกล้องหล่นลงมากระแทกพื Kน การติดตัKงกล้องที่เสา
สูง ๖ เมตร เมื่อเสาล้ม กล้องพังแน่นอน การป้องกันส่วนใหญ่จะใส่ Housing เพิ่มเติม  หากหน่วยงานไม่มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพในอนาคต ให้พิจารณาใช้กล้องตามเกณฑ์ฯ ในกลุ่มทั่วไป (ข้อ ๑ – ๔) แต่ถ้ามีแผนดำาเนินการ
เพิ่มเติมการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ในระยะถัดไป ให้พิจารณาใช้กล้องตามเกณฑ์ฯ ในกลุ่มวิเคราะห์ (ข้อ ๕ – ๘) เนื่องจาก
กล้องทั่วไป Frame Rate จะตำ่า ทำาให้ภาพที่ไดไ้ม่สามารถนำามาใช้วิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ได้  ทัKงนีK ให้พิจารณาว่าจุดใดบ้างที่
จำาเป็นจะต้องใช้กล้องในกลุ่มวิเคราะห์ ไม่ใช่ซืKอกล้องในกลุ่มวิเคราะห์ติดตัKงทุกจุด

ผู้แทน อบจ.สุพรรณบุรี เรียนที่ประชุมว่าหน่วยงานขอรับไปพิจารณา ๒ ประเด็น ไดแ้ก่
การเพิ่มจำานวนจอโทรทัศน์ และการปรับคุณลักษณะของกล้องตามข้อสังเกตกและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ม  ติท่ีประชุม  ๑. เหน็ชอบในหลักการโครงการตามเอกสารและการนำาเสนอ กำาชบัใหห้นว่ยจดัหาดำาเนนิการตามระเบยีบ
ของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ความคุ้มค่า และให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

๒.ปรบัแกไ้ขรายละเอยีดโครงการใหเ้ปน็ไปตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ จดัสง่ให้
คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบ และนำาเรียนผลการพิจารณาให้คณะกรรมการทราบด้วย

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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เทศบาลเมืองบางกรวย  จำานวน ๑ โครงการ
๑๑) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกรวย

ระยะที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๒ รวมวงเงินโครงการ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๔๐,๕๐๙,๑๗๐.- บาท (ส่ีสิบล้านห้าแสนเก้าพันหน่ึงร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) หลังจากปรับแก้ไข
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๙,๗๖๓,๑๐๐.- (ย่ีสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คณะทำางานตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ และจากการชี Kแจงของหน่วยงานแล้ว
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานปรับแก้ไข ดังนีK

๑. กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ ให้ย้ายไปอยู่ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ดังนี K รายการที่ ๓
อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายพร้อมชุดอุปกรณ์ขยายเสียงภายนอกอาคาร  รายการที่ ๔ ไมค์ประกาศชนิดผ่าน
เครือข่าย  รายการที่ ๘ อุปกรณ์กระจายสัญญาณและแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค แบบ ๒๔ ช่อง  รายการที่ ๙ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณและแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติคภายนอกอาคาร

๒. ให้ทบทวนราคาอุปกรณ์อื่น ๆ รายการที่ ๑๒ งานสายสัญญาณ Fiber Optic ๒๔ Core
๓. เตรียมข้อมูลชีKแจงคณะกรรมการ
๔. เห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
เทศบาลเมืองบางกรวยได้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำางาน จดัส่งให้

ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบแล้ว ทำาให้ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลดลงเหลือ ๒๙,๗๖๓,๑๐๐.- (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และลดราคาสายสัญญาณ Fiber Optic ๒๔ Core ลงจากเดิม 

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุม ดังนีK
๑. ระบบกล้อง CCTV ในปัจจุบันติดตัKงเฉพาะถนนสายหลัก จำานวน ๑๖๔ กล้อง (๖๓ จุด)

ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงพืKนที่ชุมชน จึงมีความจำาเป็นต้องจัดหาและติดตัKงระบบกล้อง CCTV เพิ่มในระยะที่ ๒ จำานวน ๕๐๐
กล้อง (๒๐๖ จดุ) เพืื่อให้ครอบคลุมพืKนที่ในความรับผิดชอบมากขึKน 

๒. ได้ปรับแกไ้ขรายละเอียดโครงการให้ระยะที่ ๒ สามารถเชื่อมต่อกับระยะที่ ๑ ได้ โดยใช้
software management แล้ว แต่การกำาหนดคุณลักษณะยังเปิดกว้าง ไม่ระบุว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดเป็นการเฉพาะ เนื่องจาก
ยุ่งยากในการชีKแจงรายละเอียดทางเทคนิคต่อ สตง. ว่าเหตุใดจึงมีความจำาเป็นต้องระบุชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเข้าข่าย lock spec
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนีK
๑. ถ้าระบบเดิมเทียบกับระบบใหม่ มีราคาใกล้เคียงกัน ก็ควรจะใช้ระบบเดิมในระยะที่ ๒

เพือ่ป้องกนัปัญหาความเขา้กนัไมไ่ด ้แมว่้า function หลักจะใชร่้วมกนัได ้ดูภาพจากระยะที ่๑ ได ้แต่ไมรู้่ว่า function ย่อย ๆ
ใดบ้างท่ีจะใช้ไม่ได้  ดังนัKน เพือ่ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด ใช ้management เดมิจะง่ายต่อการ operate มากกว่า การ operate
๒ ระบบจะยุ่งยากมากกว่า (ดูภาพจากกล้องในระยะที่ ๑ ได้ แต่ยุ่งยากในการ operate) จ่ายเท่ากันแต่ยุ่งยากมากกว่า ถ้ามี
ระยะ ๓ ระยะ ๔ ก็จะมี ๓ – ๔ ระบบ เมื่อผู้ใช้งานเป็นคนทั่วไป ต้องมาจ ำาว่าระบบในระยะที่ ๑ กดปุ่มนีK เมนูนีK ระยะที่ ๒
ต้องกดปุ่มอีกแบบ ระยะที่ ๓ กก็ดปุ่มไม่เหมือนระยะที่ ๑ และ ๒  ระยะที่ ๔ ก็กดปุ่มไม่เหมือนระยะที่ ๑ - ๓

๒. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา mobile application ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายละเอียดที่น ำา
เสนอในเอกสาร ซึ่งหน่วยงานชีKแจงว่าระบบ mobile application นีKรวม chat bot การวิเคราะห์สารสนเทศพร้อมรายงาน
ผลการวิเคราะห์ที่แยกประเภทของการร้องเรียนร้องทุกข์ การดูภาพการจราจรแบบ real time การดูภาพพืKนที่ชุมชนใน
ลักษณะทีต่้องพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าดูภาพ เนื่องจากมีข้อกังวลว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีเข้าไปดูกล้อง จึงจะชะลอเวลาการดูภาพไม่ให้
เป็น Real Time (ยกเว้นจราจร ที่จะเป็น real time) เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน  ให้หน่วยงานเพิ่มเติมข้อก ำาหนด
ขอบเขตของงานในการพัฒนา mobile application ตามที่นำาเสนอในที่ประชุม จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบด้วย

๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์) มขี้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าใน
โครงการนีKมีการจัดทำาระบบกระจายเสียงด้วย สามารถใช้อุปกรณ์ของโครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย
ของ สป.มท. (๘ พันล้านบาทเศษ) ได้หรือไม่  ผู้แทน ทม.บางกรวย เรียนชีKแจงที่ประชุมว่าเดิมไม่มีระบบเสียงตามสาย
แต่ชุมชนต้องการ จึงทำาประชาคม และทดลองก่อน เนื่องจากบางคนอาจไม่อยากให้ติดตั Kงใกล้บ้าน หนวกหู แต่บางคนอาจ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒)
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